



## **Bất cứ ai chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah và rằng Muhammad là Sứ giả của Allah một cách chân thành từ trái tim mình, Allah sẽ cấm Hỏa Ngục chạm đến y**

Ông Anas bin Malik nói: Nabi ﷺ và Mu'azd, cùng cưỡi trên lưng con lạc đà, Thiên Sứ của Allah ﷺ gọi: {Hỡi Mu'azd bin Jabal!} Mu'azd đáp: Tôi nghe và xin vâng lời Người thừa Thiên Sứ của Allah. Thiên Sứ của Allah ﷺ gọi tiếp: {Hỡi Mu'azd!} Mu'azd đáp: Tôi nghe và xin vâng lời Người thừa Thiên Sứ của Allah. Thiên Sứ của Allah ﷺ vẫn gọi lần thứ ba, rồi Người nói: {Bất cứ ai chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah và rằng Muhammad là Sứ giả của Allah một cách chân thành từ trái tim mình, Allah sẽ cấm Hỏa Ngục chạm đến y.} Mu'azd nói: Thừa Thiên Sứ của Allah, có phải tôi nên nói với mọi người về điều này để vui mừng? Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: {Nếu như vậy thì họ sẽ ỷ lại.} Rồi Mu'azd chỉ nói lại điều này trước khi ông qua đời tránh mình gánh tội (giấu che).

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Trong lúc ông Mu'azd bin Jabal đang ngồi phía sau Nabi ﷺ trên lưng con vật cưỡi của Người thì Người gọi ông: "Này Mu'azd!" Người lặp lại lời gọi này ba lần; Khẳng định tầm quan trọng của những gì Người sẽ nói với ông ấy. Và Mu'azd đã trả lời Thiên Sứ của Allah ﷺ tất cả lời gọi của Người bằng cách nói: "Tôi nghe và xin vâng lời Người thừa Thiên Sứ của Allah!" Nghĩa là: Thừa Thiên Sứ của Allah, tôi nghe và sẵn sàng làm theo mệnh lệnh của Người. Sau đó, Thiên Sứ của Allah ﷺ nói cho Mu'azd biết rằng bất kỳ ai chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah, nghĩa là không có đấng thực sự đáng được tôn thờ ngoài trừ Ngài, và rằng Muhammad là Sứ giả của Allah, chân thành từ tấm lòng và không dối trá, và chết trong trạng thái này, Allah sẽ cấm Hỏa Ngục chạm đến y. Ông Mu'azd sau đó hỏi Nabi ﷺ rằng có nên nói chuyện này cho mọi người để họ vui mừng với tin tốt đẹp này không? Nabi ﷺ lo sợ mọi người sẽ ỷ lại và trở nên ít thực hiện trách nhiệm thờ phượng. Mu'azd đã không nói với ai về điều đó cho đến khi cuối đời vì sợ rơi vào tội che giấu kiến thức.

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

